

# CON NGƯỜI TINH ANH NHỨT HOÀN VŨ

SAGIANG

## I.- CẤU TRÚC CON NGƯỜI

Con người được cấu trúc với 3 thành phần: Dương tinh chất do tinh trùng của Cha, Âm tinh chất do máu huyết của Mẹ, Linh hồn tinh chất do vi Linh quang nguyên tử ( gọi tắt "Vi linh tử") của thiên nhiên xuất thân từ Thượng giới. Chính nó là nguyên tử nên bất diệt, chỉ có tái sinh hay phân bào nếu còn là đơn bào thể chất. Vi linh tử có 4 loại:

1.- Khoáng vật vi linh tử có trách nhiệm cấu tạo ra tứ đại và làm chủ thể: lửa, đất, gió, nước tạo thành các tử hành tinh (Chỉ có 2 hay 3 thành phần) và các sanh hành tinh (Đầy đủ 4 thành phần) và định tinh (Mặt trời). Dầu tiên chúng phối hợp với Âm dương và ngũ hành trong thiên nhiên cấu tạo ra Mặt trời (Định tinh), rồi từ đó tiến hành đến việc cấu tạo các tử hành tinh và sanh hành tinh.

2.- Thực vật vi linh tử có trách nhiệm cấu tạo ra thực vật từ dưới nước lên tới địa lục và làm chủ thể.

3.- Động vật vi linh tử có trách nhiệm cấu tạo ra động vật từ cá ở dưới nước từ loài nguyên sinh tới loài thấp sinh, hoá sinh, noãn sinh, thai sinh động vật và làm chủ thể.

4.- Nhơn vật vi linh tử có trách nhiệm cấu tạo ra con người và làm chủ thể.

Vi linh tử do đâu mà có ?

Nó chính là linh quang nguyên tử ( gọi tắt là "Linh quang tử" ) ở Thượng giới phân thân ra làm 4 loại vi linh tử cùng chung một cơ cấu với biệt nhiệm cấu tạo ra vạn vật trong vũ trụ. Cho nên con người tinh anh nhứt hoàn vũ tu hành đắc đạo quả trở về Thượng giới trụ thân lại Linh quang tử, không còn luân hồi quả báo, tái sinh trên trần gian nữa. Trần gian ở đây không phải chỉ ở Địa cầu mà còn ở khắp các sanh hành tinh trong vũ trụ. Trần là bụi gian là khoản trống tức là cõi dục giới của sanh hành tinh. Như vậy người đĩa bay đến tham quan địa cầu từ 1957 đến nay là những người ở các sanh hành tinh trong vũ trụ đã đạt nền khoa học đến Dương vi điện tử (Positrone), còn Địa cầu mới tiến tới Âm vi điện tử (Electrone), chứng tỏ khoa học chúng ta còn thua xa vì họ sử dụng Dương vi điện tử trong các chiếc đĩa bay với quang tuyến cực đại đưa vận tốc đĩa bay tương đương vận tốc ánh sáng 300 ngàn km/giây, nhứt là vũ khí dương điện tử độ nhanh gấp cả triệu lần vũ khí âm điện tử địa cầu mới thể hiện trong tia sáng LASER.

Cho nên về sau này Đức Di Lạc vương phật chuyên luyện cho 18 đạo sư trên địa cầu một khoa học cao tiến là Trung hòa vi điện tử (Neutrone), tức là dùng nhân lực quang tuyến Trung hòa điện tử mới khắc chế nổi vũ khí dương điện tử của hành tinh gia, trở thành bất khiển dụng và tất cả đĩa bay bị Trung hòa điện tử áp chế, rơi hết xuống đất, và tất cả phi hành gia xâm lăng đều bị bắt làm tù binh. Nhưng Đức Di Lạc ngài lại biệt đãi và còn cho theo 18 vị đạo sư đi tham quan khắp nơi, trong lúc chờ đợi các thương binh chữa trị lành bệnh, mới thiết đãi đại yến tiến đưa tất cả, với đầy đủ vũ khí và đĩa bay bị tịch thu trao hoàn để họ triu mệnh già từ trở về cố hương, với tất cả lòng cảm kích tri ân và ngưỡng mộ, nhận định được cuộc sống địa đàng của nhân dân địa cầu, trong nền đạo trị Thiên Ánh Đạo vàng. Chính nhờ ân tình này mà đến thế kỷ 32 tuệ tinh đâm vào mặt trăng vỡ tan ra, bao nhiêu đất cát đều rơi xuống địa cầu do hấp lực lấp tất cả mặt địa cầu, khiến địa cầu chịu chết tức tưởi, trong lúc nhân dân địa cầu đã cao chạy xa bay đến các sanh hành tinh ân nghĩa tỵ nạn, được họ ân cần tiếp đón và giúp tái tạo lại cuộc sống, tuy không bằng địa cầu, nhưng cũng quý hóa lắm rồi.

Chúng ta đã ứng dụng Âm điện tử còn dương điện tử và trung hòa điện tử chưa phát minh ra được, nên các nhà khoa học địa cầu lo âu cuộc chiến liên hành tinh, Địa cầu cầm chắc thua xa, vì mới có quang tuyến LASER âm điện tử tuyệt đỉnh của địa cầu, chưa khắc chế nổi đĩa bay và vũ khí dương điện tử. Nhưng Đức Di Lạc vương Phật đã thấu triệt Dương điện tử và Trung hòa điện tử trong thể chế của nguyên tử năng mà các nhà Bác học mới tìm hiểu trên lý thuyết, chớ chưa thực hiện được.

Theo linh điển cho biết nguyên tử có 3 thành phần chánh: Âm vi điện tử, Dương vi điện tử và Trung hòa vi điện tử cùng nhiều vi tử phụ chia ra từng nguyên tử khác nhau. Như đồng chỉ toàn là vi tử phụ có tính chất đồng, còn sắt chỉ toàn là vi tử phụ có tính chất sắt, nhưng cả hai đều có 3 vi tử chánh như nhau. Cho nên các nguyên tử khi phối hợp nhau các vi tử phụ biến thể hoá hợp ra hợp chất mới, nhưng vẫn còn giữ nguyên 3 vi tử chánh không thay đổi mà còn tăng tốc lên mạnh mẽ hơn. Do đó mà hợp chất dồi dào và hùng cường năng lực hơn nguyên chất

Linh quang tử ở thượng giới chính là Phật, Bồ Tát, Tiên, Thánh ngự trị ở các cung đình thượng giới: Hữu tướng giới gồm tất cả quý vị mới đắc đạo quả từ cõi trần gian của các sanh hành tinh trong vũ trụ, gồm có 9 cung đình, đôi khi cũng có vài vị được nhiếp độ về, tuy nghiệp quả chưa trọn vẹn, nhưng cố gắng tu tập từ 50.000 năm (năm địa cầu vì nơi đây vô thời gian tính), theo hướng dẫn của quý Linh quang tử huấn sư, còn phải trải nghiệm, lên cấp từ cung đình số 9 của cửu phẩm Liên hoa, lên tới Đệ nhất Phẩm Liên hoa, (Cửu phẩm Liên hoa là tên gọi của Hữu tướng giới có 9 cánh từ thấp lên cao, giống như tòa Hoa sen có 9 tầng) để vượt qua Hữu tướng giới. Thăng hoa lên Vô tướng giới, nghĩa là thăng từ bực Thánh lên bực Tiên. Vô tướng giới gồm có 2 cung Đâu suất và Đạo Lợi. Quý tiên tử phải tu tập theo hướng dẫn của Đạo sư, vượt qua cung Đâu suất Vô tướng giới thăng hoa lên quả vị Bồ Tát, tiếp tục tinh tấn vượt qua trải nghiệm ở cung Đạo Lợi nữa mới thật sự là Phật quả. Đến Phật quả đương nhiên thăng hoa lên Phi vô tướng giới và hầu cận Hư vô giới nơi ngự trị của đấng chí tôn mà người Tàu xưng nghinh NGỌC HOÀNG THUỶNG ĐẾ. Chớ bậc chí tôn Hư vô giới không có phạm nhưn nào biết được cả. Vũ trụ TA BÀ chúng ta đã được hình thành trong thiên nhiên theo định luật “Thành trụ hoại không” đang song hành với 7 vũ trụ khác mà có vũ trụ đang hình thành, vũ trụ đang trụ lập tăng trưởng với các Thái dương hệ trong cõi Vô sắc giới (người Tàu cho là cõi trời Phạm thiên), bao quanh Thượng giới, vũ trụ đang hoại thể, và vũ trụ tan rã biến mất, trở thành Không) trả về cho nguyên thủy là các nguyên tử tập hợp nhau thành những khối hỗn ngưng trong thiên nhiên.

## II.- HÌNH THÀNH VŨ TRỤ

Trong hỗn ngưng khối có vô số nguyên tử lẫn lộn nhau do từ các Vũ trụ tan rã trả về thiên nhiên, chúng ở đây vô thời gian tính, nhưng chúng bị các vi tử chánh di động mãi khiến nguyên tử luôn sống động, chớ không phải nằm yên được. Âm vi điện tử (Âm tử) chạy vòng quanh nguyên tử, chạm với dương vi điện tử (Dương tử) khiến cho giao động nguyên tử, thành ra Trung hòa vi điện tử (Trung hòa tử) phải ra tay chặn đứng xung đột của Âm tử và Dương tử, để giữ yên tịnh cho nguyên tử, nhưt là các vi tử phụ bị Âm tử và Dương tử lôi cuốn theo phe. Do đó Trung hòa tử chế ngự Âm tử và Dương tử, tức là bình trị cả 2 phe Âm và Dương trong nguyên tử. Thật ra mỗi khi Dương tử va chạm với Âm tử, luôn ở thế thượng phong áp chế Âm tử, nhờ Trung hòa tử điều hòa nên nguyên tử mới yên thân.

Cũng có khi Trung hòa tử bất hạnh để cho cả hai va chạm quá mãnh liệt tạo ra một ánh lửa tí teo (Nguyên tử chỉ bằng 1/1.000.000 của 1/1.000.000 ly chính kính hiển vi kính điện tử biệt nhiệm mới thấy được nguyên tử) nhưng với vô số nguyên tử trong hỗn ngưng khối va chạm nhau vô thời gian tính, lần hồi tạo ra một khối lửa khổng lồ rộng lớn một vùng lối từ 500 tỷ năm ánh sáng đến 1.500 tỷ năm ánh sáng (Năm ánh sáng tính làm cây thước đo chiều dài trên không gian bằng vận tốc ánh sáng 300 ngàn km/giây tương đương 10 triệu km). Khối lửa khổng lồ này có nhiệt độ kinh khủng tăng tốc lên mãi cho đến khi toàn khối hỗn ngưng nó hoành hành, hết còn chịu đựng

nửa phải bùng nổ lên vĩ đại tạo ra một khối lửa xoay tròn với đường kính 16 tỷ năm ánh sáng (Đối với Vũ trụ TA BÀ của chúng ta). Chính nó là trung tâm của vũ trụ sẽ thành hình, gồm toàn Linh quang nguyên tử (Linh quang tử) do một Linh quang tử đặc sắc quản trị, tạm danh xưng Hư vô giới. Hư vô giới xoay tròn quá mạnh tự tạo ra quang tuyến, nhiệt tuyến, từ tuyến, điện tuyến và điện từ tuyến, do các linh quang tử điều động tung ra ngoài tạo phối hợp với nhị nguyên Âm tử và Dương tử của họ ra vòng đai thứ nhứt, tạm danh xưng Phi vô tướng giới. Quý linh quang tử lo chấn chỉnh tạo lập cơ ngơi sinh động xong rồi có thể hàng mấy tỷ năm, sau khi tăng cường thêm linh quang tử, quý vị này điều động ngũ năng phối hợp với nhị nguyên Âm tử và Dương tử xuất ra bên ngoài tạo lập vòng đai thứ nhì, tạm danh xưng vô tướng giới, trải qua thời gian dài củng cố 2 cung vô tướng giới: Cung Đạo Lợi và cung Đầu Suất, kế tiếp tăng cường tung ra đợt ba, tạo lập cung đình Hữu tướng giới với 9 tầng mệnh danh Cửu Phẩm Liên Hoa. Tới đây, ngũ năng cung ứng vừa đủ, trong lúc bên ngoài còn hỗn nguơn khối bao bọc. Linh quang tử với số lượng vừa đủ cung ứng tam giới, thỉnh lệnh của Hư vô giới phân thân ra vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử) từng loạt, tiến ra bên ngoài Thượng giới còn thuộc thiên nhiên, đen tối với hỗn nguơn khối dày đặc.

1.- Loạt đầu tiên là Khoáng vật vi linh tử có trách nhiệm mang ngũ năng ra phối hợp với âm tử và dương tử, nhị nguyên của khối nguyên tử trong hỗn nguơn khối tạo ra những khối lửa lớn nằm y một chỗ tạm danh xưng định tinh. Sau một thời gian tăng cường mạnh mẽ ngũ năng và âm dương nhị nguyên trong hỗn nguơn khối bên ngoài phối hợp tạo ra tử hành tinh, chỉ có 2 hay 3 thành phần trong tứ đại (Lửa, đất, gió, nước), chịu hệ thống của ngũ năng của định tinh, tiến hành thêm nữa mới tạo ra sanh hành tinh (Đầy đủ tứ đại). Trong lúc đó còn tạo ra những hộ tinh chịu hấp lực của hành tinh và ngũ năng của Định tinh, cuốn vòng quang trên các quỹ đạo riêng biệt, nếu lỡ va chạm nhau, phải bể ra thành tuệ tinh, còn nát ra nữa thành vân sa thạch, lơ lửng không có quỹ đạo, tức nhiên nay chạm hành tinh này, mai chạm hành tinh khác tạo ra cảnh thê lương. Vi linh tử tạo ra vật thể và làm chủ nhiệm vụ trị luân, không trở về được Thượng giới. Cho nên chúng ta thấy sinh động của khoáng vật trong động đất, bão tố, lũ lụt, sấm sét và di chuyển không ngừng của gió, nước, núi, biển, sông ngòi, đất chùi và đất phù sa, lửa cháy rừng. Đây là do chủ động của các vi linh tử chủ thể tứ đại. Chúng nó chỉ về Hỗn nguơn khối khi vũ trụ tan rã trả về cho thiên nhiên. Về đặc tính chúng chủ nhiệm vật thể và có thể thăng hoa lên Thực vật vi linh tử theo định luật Luân hồi. Do đó chúng ta mới thấy những hòn đá có hình dáng thảo mộc, hay thú, cầm, ngư, mà còn được tạc tượng Phật, Bồ Tát, con người, con thú, con chim, con cá hóa long, con nhân ngư.

2.- Loạt thứ nhì là Thực vật vi linh tử có trách nhiệm mang ngũ năng và Âm tử cùng Dương tử phối hợp với nhị nguyên trong hỗn nguơn khối tiến tới những sanh hành tinh tạo ra những tế bào trong nước, một sinh thể có đủ tính chất của sự sống và tăng trưởng. Đây là những trứng nước li ti qua hiển vi kính điện tử mới thấy được. Chúng là những đơn bào, hấp thụ tinh chất trong nước tăng trưởng lên đến mức độ thể tự động phân bào ra làm 2 con tế bào mới. Cứ thế mà tăng trưởng nhanh chóng, chúng không chết vì chỉ chỉ là đơn bào. Khi đã đầy đặc cả vùng nước, chúng phối hợp nhau thành những tế bào đa bào, từ nhị bào tăng dần lên mãi tới khi có được đa bào to lớn đủ năng lực, biến thể thành rong, rêu, tảo trong nước. Trải qua hàng tỷ năm nữa biến thể hình thành thủy thảo, loại cỏ sống ở nước, tiến trình này tăng dần lên thành loại thủy hòa thảo. Chính loài thủy hòa thảo này trở hoa và có kết quả thành hạt bào tử. Chúng đã tạo ra thủy hòa thảo dưới đáy nước càng ngày càng đông đầy và tạo ra quá nhiều bào tử. Các bào tử này quá nhỏ bé bị nước bốc hơi lên kéo chúng theo lên không trung, theo gió thổi vào đại lục rơi theo các giọt nước mưa nằm trên mặt đất, ứ đọng lại, tự đâm rễ, nảy mầm mọc lên cây cỏ ở đại lục. Như thế chúng đã tạo ra thổ hòa thảo hay họ Hòa thảo ở mặt đất. Từ họ Hòa thảo, chúng cứ phát triển theo thời gian và không gian tiến hành biến thể lên hoa thảo mộc, tiểu thảo mộc, đại mộc và danh mộc. Chúng ta thấy mỗi cây trái đều có tính chất riêng biệt từ loại là do chủ thể của chúng điều động, hột bấp thời ra cây bấp và cho trái bấp, còn hột đậu thời ra cây đậu và quả đậu. Đây là vi linh thể thảo mộc, cứ tăng trưởng lên mãi cho đến không còn đếm được nữa. Theo định luật Luân hồi, chúng có thể thăng hoa lên Động vật vi linh thể. Cho nên có những động vật hiền lành như cây cỏ.

3.- Loạt thứ ba gồm toàn Động vật vi linh tử mang trọng trách tạo lập ra động vật, chúng giáng trần đem hết năng lực ngũ hành và nhị nguyên phối hợp với các nguyên tử chung quanh đầu tiên ra tế bào đồng vật ở dưới nước, nhưng mạnh mẽ hơn tế bào thực vật, chúng tăng trưởng mạnh mẽ hơn tạo lập ra nguyên sinh động vật, tức là những vi khuẩn và vi trùng 2 loại này kẻ thiện người ác đối chọi nhau, nhưng vi khuẩn tiến hành theo đường thiện tự lập ra tiến hành từ trong nước lan rộng mạnh mẽ lên lục địa tinh tấn lên thấp sinh động vật, những con vật đời sống ngắn ngủi như phù du, mò, mòng, dế...qua thời gian sau nữa tiến sang Hóa sinh động vật đời sống tương đối ổn định hơn, phải trải qua kiếp ấu trùng; Ruồi, muỗi, ve, ếch nhái...Tiến lên nữa tới noãn sinh động vật là những con vật để trứng nở ra con song hành với loài thủy tộc, loài bò sát, loài chim, loài cá... Khi đã hoàn thành, chúng còn tiến lên tới Thái sinh động vật, mang bào thai đẻ ra con mà cao đệ nhất là Loài Khỉ vượn, ở nước có loài cá đẻ con cá voi, cá mập, cá heo, cá kinh...ở đại lục động vật 4 chân ra đời dữ tợn chia ra loại ăn thịt sống và loại ăn rau quả: cọp, beo, sư tử, chó sói ăn thịt sống, loại ăn rau quả:bò, ngựa, voi, tê giác...Các sanh hành tinh khi đã có động vật thai sinh là hoàn chỉnh lắm và chuẩn bị cung thỉnh Vi linh tử như vật giáng trần.

4.- Loại thứ tư gồm những Nhơn vật vi linh tử, ưu tú nhất của Thượng giới, tổng số tuy ít ỏi nhưng có tầm vóc chủ thể vạn vật, với cơ thể tinh anh nhất trên hoàn vũ. Điều này có nhiều cách biệt về cấu trúc cơ thể, tùy theo mỗi sanh hành tinh mà cấu trúc cơ thể con người khác nhau, mặc dầu cũng là vi linh tử như sinh. Cho nên có nhiều hành tinh gia đến thám hiểm, địa cầu có cơ thể không hoàn toàn giống với cơ thể con người địa cầu, tức nhiên thực vật và động vật cũng có nhiều cách biệt. Vi linh tử như sinh giáng phạm lấy cơ thể cấu trúc loài khỉ vượn làm một phần hình thể, có những sai biệt về tính chất của cấu trúc như cánh tay ngắn, chân to lớn mạnh khỏe ngón tay ngón chân không dài, mặt mày đầu cổ khác biệt, hai hàm răng 32 cái. Sau khi lấy ngũ hành, ngũ năng hòa hợp với âm dương nhị nguyên cùng các tinh chất của khối nguyên tử trên sanh hành tinh cấu tạo nên thân xác con người và vi linh tử ngự trị nơi nê hoàng cung với 7 bộ luân xa hành sử theo mệnh lệnh của Vi linh tử. Cũng vì theo ngũ hành mà đầu tiên trên địa cầu có 5 sắc dân :Trắng ở Bắc cực lưu châu, Vàng ở Đông thẳng thần châu, Đen ở Nam thiên bộ châu và Đỏ ở Tây ngưu hạ châu, cuối cùng Xanh ở Đại dương châu trên 400.000 hòn đảo rải rác ở Nam Bán cầu. Nhưng vì lai giống với nhau mà xuất hiện nhiều sắc da khác nhau như Nâu, Chàm, Lục, Thổ...

Như vậy, vũ trụ TA BÀ hình thành gồm có rất nhiều Định Tinh, mỗi Định Tinh ngự trị một Thái dương hệ. Mỗi Thái dương hệ gồm một số sanh hành tinh và nhiều hành tinh, cùng các hộ tinh, tuệ tinh, tinh vân thạch, vân sa thạch và không trần. Hiện nay Vũ trụ TA BÀ có tất cả chín Quốc độ, Mỗi Quốc độ có nhiều Ngân hà, mỗi Ngân hà có nhiều Thái dương hệ. Với cây thước năm ánh sáng, các nhà bác học tính được độ dài khoảng các giữa hành tinh này với hành tinh kia, giữa các Thái dương hệ này với thái Dương hệ kia, giữa các Ngân hà này với Ngân hà kia, nhưng chưa có phương tiện tham quan như các đĩa bay đã từng đi tham quan. Biết vậy, nhưng chưa có đủ năng lực chế tạo phương tiện giao thông. Chờ xem!

### III.- CON NGƯỜI TINH ANH NHỨT HOÀN VŨ

Chúng ta đã nhận biết con người được cấu tạo ra sau cả loài thú cầm, nên cơ thể con người theo hình thể khỉ vượn quá yếu đuối đối với thú cầm, nhưng nhờ bộ óc to lớn hơn thú cầm, tức nhiên thông minh, linh mẫn hơn, nhờ đó mà từ từ khắc phục được thú cầm, bắt chúng phải phục vụ con người tùy từng hoàn cảnh, làm vật vận chuyển từ đường bộ đến đường thủy và hàng không, điều khiển con vật theo ý muốn như bắt voi, trâu kéo gỗ ở rừng, trâu bò kéo cày bừa, cộ lúa, kéo máy ép mía, chạy xe ngựa, xe trâu, xe bò,, trâu ngựa ra trận mạc chiến đấu, bắt cọp chiến đấu hung tợn, cỡi chim bay từ bờ biển này đến nơi bờ biển khác, cỡi cá heo, cá sấu vượt sông vượt biển. Còn bắt làm thịt có lương thực hậu hĩnh. Nhiều khi còn bắt chó giữ nhà đi săn, bắt sấu bảo vệ nông trại, bắt rắn tấn công địch quân...Chúng bị khắc phục do khối óc quá tinh vi hoàn hảo của con người vượt lên làm bá chủ vạn vật. San bằng rừng làm đồn điền, lấp sông làm đập thủy điện, tạo những hải đảo làm khách sạn, trồng rau cải. Lấy nước biển làm ruộng muối, đào khoét đất đá tìm kiếm khoáng sản, nhất là mỏ dầu, ngày nay còn đào đáy biển lấy dầu về sử dụng, bắt cá tôm về làm lương thực.

Những ưu đãi của thiên nhiên ban bố cho con người quá to tát, nhưng con người lại vì mưu sinh không giữ tròn bổn phận bảo vệ thiên nhiên, tàn phá càng ngày càng khốc liệt như gây ô nhiễm bầu không khí, hóa chất độc hại ô nhiễm nước sông biển, giết hại loài thủy tộc hàng loạt, sử dụng vũ khí hạt nhân vừa giết địch thủ vừa tác hại toàn thể như loại bom phóng xạ. Khi chiến tranh nguyên tử xảy ra làm chấn động quả địa cầu phải bị ngừng lại mấy giây mới hồi tỉnh quay ngược lại và chuyển trục, khiến cho như loại chết hết chỉ sống lại do nhiệt độ của linh điển thượng đỉnh linh tử đối với 3 hạng người: Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu còn không tới 1/10 dân số địa cầu. Có thể nhờ đó mà kết thúc thời Hạ nguơn Mạt pháp để chuyển qua thời Thượng nguơn Thánh đức do Hội Long Hoa đạo diễn thượng thiện phạt ác, tạo cuộc sống địa đàng cho chúng sanh đã giác ngộ.

Chúng ta nếu được hân hạnh bước vào ngưỡng cửa Địa Đàng, chúng ta càng thấu triệt lẽ huyền vi của thiên nhiên rất ưu đãi con người toàn chân thiện mỹ, mới xứng đáng con người tinh anh nhưt hoàn vũ.

Sacramento, ngày 20 tháng 2 năm 2013

SAGIANG